

Yên Bái, ngày 01 tháng 4 năm 2019

THƯ NGỎ

(V/v: *Cung cấp tư liệu làm Kỷ yếu*)

Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 40 năm xây dựng và phát triển)

**Kính gửi: Toàn thể các thế hệ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân viên
Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn các thời kỳ**

Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tiền thân là Xí nghiệp Sử Hoàng Liên Sơn (Là Doanh nghiệp nhà nước). Trải qua 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển, từ một Xí nghiệp quốc doanh nhỏ bé, sản xuất sứ dân dụng, đến nay Công ty đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, là một công ty cổ phần chuyên sản xuất sứ cách điện hàng đầu của Việt Nam với sản lượng sản xuất hàng năm đạt 3.200 tấn sản phẩm các loại sứ cách điện từ 0,4-110kV, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng/năm, đảm bảo thu nhập, công ăn việc làm, đời sống an sinh xã hội cho trên 230 lao động..., qua đó đã đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước cũng như góp phần vào sự phát triển chung của Tỉnh, của đất nước và khẳng định thương hiệu sản phẩm sứ Hoàng Liên Sơn trên khắp cả nước và khu vực Đông Nam Á. Công ty đã đạt được rất nhiều giải thưởng chất lượng, bằng khen, cờ thi đua... của Chính phủ, của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, đặc biệt năm 2005 đã được Chủ tịch nước tặng Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

Công ty có được những thành tựu như ngày hôm nay, đó là nhờ sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của tỉnh Yên Bái và đặc biệt là sự đóng góp công sức, trí tuệ to lớn của các thế hệ lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty qua các thời kỳ.

Để tri ân các thế hệ lãnh đạo, người lao động và lưu giữ mãi mãi lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty quyết định lập Ban Chỉ đạo xây dựng Kỷ yếu "Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 40 năm xây dựng và phát triển", tiến tới tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty trong năm 2020.

Tuy nhiên, việc xây dựng kỷ yếu của Công ty gặp nhiều khó khăn về sưu tầm tư liệu, vì thời gian đã lâu, trải qua nhiều thời kỳ... nhiều tư liệu, tài liệu liên quan bị thất lạc.

Do đó, Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể các thế hệ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân viên Công ty các thời kỳ nhiệt tình hưởng ứng việc sưu tầm tư liệu, tài liệu, hình ảnh, băng hình... liên quan đến các thời kỳ hình thành, xây dựng và phát triển của Công ty, nhằm góp phần làm cho cuốn Kỷ yếu được chân thực, đầy đủ, chính xác và phong phú.

Các tư liệu liên quan xin vui lòng gửi đến địa chỉ sau:

Người nhận: Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
Địa chỉ: Số 93, đường Lê Lợi, P. Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Tel: 0912431962 - Fax: 02163853083 - Email: khacson1506@gmail.com

Ban lãnh đạo Công ty xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ, hợp tác của tất cả các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của Công ty qua các thời kỳ!

Nơi nhận: *N*
- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS; BĐH;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN**
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI
Nguyễn Khắc Sơn
Nguyễn Khắc Sơn